

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประสพ โสตา

(ประธานสภา)

นายสุรชัย พลทะอินทร์

(นายกเทศมนตรี)

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุม สำหรับผมไม่มี เชิญท่านนายกครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ กระผมขอ
รายงานผลการดำเนินงาน ที่ได้ดำเนินงานมาแล้ว สำหรับงบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้ง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.
๖๔- ปัจจุบัน สำหรับผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
งบลงทุน ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อทองสุข หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน
๒๐๘,๑๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องรอผลการทดสอบลูกปูน)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสิงห์ทอง หมู่ที่ ๑ จำนวนเงิน
๑๔๐,๓๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องรอผลการทดสอบลูกปูน)
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางบ้าน บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน
๑๙๙,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามในสัญญาแล้ว) คงต้องให้สมาชิกในพื้นที่ช่วย
ติดตามการดำเนินงานตามสัญญา
๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกบ้านเก่า บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน
๖๑,๔๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว)
๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายท้ายบ้าน บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๖๑,๔๐๐ บาท
(ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว)
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๙
๖. โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหน้าร้านค้ายายแขก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔ จำนวนเงิน
๒๓๕,๘๐๐ บาท (ยังไม่ได้เนิการ)
๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดบ้านดอนกอก หมู่ที่ ๘ จำนวนเงิน ๒๔๕,๐๐๐
บาท
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๑

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านโนนซ้อง ม. ๕ จำนวน
๔๙๗,๘๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส่องเสาเรือน บ้านผือพัฒนา ม.๙ จำนวน
๔๙๗,๒๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว)
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตระกล้า บ้านหนองแสง ม.๓
จำนวน ๔๙๗,๒๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว)
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้า บ้านหนองแสง ม.๒ จำนวน
๔๙๗,๒๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว)
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโป่ง บ้านโพธิ์ตาก ม. ๔ จำนวน
๔๙๗,๒๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว)

งานสาธารณูปโภค

๑. ซ่อมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนซ้อง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๖๗,๕๐๐ บาท ซึ่ง

นายสุรชัย พลทะอินทร์ วัตถุประสงค์หลักในการซ่อมก็เพื่อต้องการสูบน้ำลงโสกเหมือดแอ่ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาบ้าน
นายกเทศมนตรีฯ (ต่อ) หนองแสง

๒. คูผลการผลิตน้ำประปา จำนวน ๕ สถานี ซึ่งปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีท่อแตกเป็นจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณ สท. ทุกท่านที่ช่วยแจ้งปัญหาเข้ามา ให้เจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

๓. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านผือ สำหรับเรื่องนี้ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กองช่าง เนื่องจากเทศบาลเราไม่มีรถกระเช้า แต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาก็กับพี่น้องได้

-สำหรับเรื่องต่อมา คือเรื่องผลการสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพราะตอนนี้เราได้รับหนังสือการตอบรับให้เข้าเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ประโยชน์ก็เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลด้วยกัน และเพื่อเป็นการรวมกลุ่มดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)

-เรียนประธานสภาฯ กระผม นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ เนื่องจากกระผมได้รับแจ้งเข้ามาว่ามีพี่น้องไปถมดินในที่สาธารณะที่บ้านดอนกอก เพื่อที่จะปลูกสร้างบ้าน จึงอยากแจ้งให้ทางเทศบาลเราช่วยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นที่สาธารณะหรือที่ดินมีเจ้าของ ครับ

นายทองไสย์ ไชยบุตรดี รองนายกฯ

-เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทองไสย์ ไชยบุตรดี รองนายกเทศมนตรีฯ สำหรับตามความคิดของกระผม เนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของผมนั้น ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเข้ามาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ ผมก็เข้าใจว่าเป็นที่สาธารณะเหมือนกัน จนอยู่มาไม่นานนี้ได้มีคนเอาดินมาถม ซึ่งตอนที่ถมผมก็ได้เข้าไปบอกแล้ว พร้อมกับแจ้งไปทางผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ ไปด้วยแล้ว ฉะนั้นเพื่อความชัดเจนก็อยากให้ทางเทศบาลเราช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วย

นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)

-คงเป็นเรื่องที่ทางผู้นำจะต้องประสานกัน สำหรับสภาฯเราก็คงรับทราบไว้ก่อน

นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี

-เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ สำหรับเรื่องนี้ถ้าเป็นที่สาธารณะเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เข้าไปแจ้ง แต่ถ้าเป็นที่มิใช่จริงก็คงเป็นสิทธิ์ของเขา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หรือถ้าอยากให้เราพร้อมลงไปตรวจสอบด้วยให้ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางเทศบาล แล้วทางเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วย

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายวินัย ลิโป้ (สท. เขต ๑)

-เรียนประธานสภาฯ กระผม นายวินัย ลิโป้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมขอแจ้งเรื่องโสกเหมือดแอ่ที่เคยคุยกันในที่ประชุมไปแล้ว ตอนนี้ทางเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้ทางเทศบาลนำท่อไปวางเพื่อเปิดทางน้ำได้ คงจะต้องใช้ท่อประมาณ ๑๒ ท่อน

ที่ประชุม

-รับทราบ เจ้าของที่ดินยินยอมให้เข้าไปดำเนินการวางท่อได้

นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)

-เรียนประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เพิ่มเติมท่าน สท. วินัย ผมคิดว่าการยินยอมให้วางท่อเป็นคำยินยอมของพ่อสำเรียน ที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้อีกแล้ว

นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี

-เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ สำหรับผมคิดว่าการที่เราจะวางท่อนั้น จะทำให้เราสามารถรับน้ำได้เฉพาะทางเดียวคือตามแนวท่อ เป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีการถมคลอง แล้วขุดเปิดทางน้ำ ผมอยากฝากให้ทางท่าน สมาชิกฯพิจารณา และหากจะทำการวางท่อจริง ๆ คงต้องตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ผ่านการอนุมัติของสภาฯ เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขุดและวางท่อ

ที่ประชุม

- รับทราบ

- นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒) - เรียน ประธานสภาฯ เนื่องจากชุมชนหนองแสง ม. ๒ ม.๓ จะจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่ด้วยถนน ม.๒ ม.๓ ซ้ำรูด ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้สัญจร ไปจุดบั้งไฟ เลยอยากขอยางมะตอยและแรงงานช่าง ช่วยไปซ่อมแซมด้วยครับ และขอขอบคุณ สท. เขต ๑ เขต ๒ ที่ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของพี่น้อง ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งตามที่ได้มีการอัดเป็นคลิปวิดีโอในการแจ้งปัญหาต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ท่านนายกได้เห็นสถานการณ์จริง ขอคุณท่านนายกที่เวลาแจ้งปัญหาเข้าสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งเรื่อง น้ำประปา ท่อแตก ไฟฟ้า ครับ
- เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ต้องขอขอบท่านรองฯสมบัติ ที่ช่วยประสานขอยางมะตอยจาก อบจ. มาในครั้งนี้ เป็นจำนวน ๔๐๐ ถูบ ประมาณ ๒ ตัน ซึ่งตามที่ท่าน สท.รังสรร ขอมาคงกระชั้นชิดไป เพราะพ่วงนี้ก็ป็นวันงานแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราในตอนนี้ออกไปทำงานอย่างอื่น คงต้องฝากท่าน สท. ช่วยดำเนินการ เพราะเราทำงานร่วมกัน อันไหนที่สามารถช่วยแก้ไขได้ก็อยากให้ช่วยกันนะครับ
- ประชุม -รับทราบ
- นายประสพ โสตา (ประธานฯ) -ผมก็ขอแจ้งเรื่องถนนเส้นไปบ่อขยะ ม.๔ ก็อยากให้นายางมะตอยไปลงด้วยเหมือนกัน
- ที่ประชุม -รับทราบ
- นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑) -เรียนประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อยากแจ้งเรื่องงบประมาณที่ได้จัดสรรลงพื้นที่แล้ว อยากให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ทุกคนจะได้รับทราบทั่วกัน
- นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) -เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ก่อนอื่นต้องยอมรับตามที่ท่าน สท. ได้เสนอมา เนื่องจากบางครั้งงานเรามีหลายงานมาประกอบกันอาจจะผิดพลาดไปบ้าง ก็จะรับไว้เพื่อดำเนินการคราวต่อไป
- ที่ประชุม -รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒**
ที่ประชุม **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**
-รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓**
นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) **เรื่องกระทู้ถาม**
-เรื่องคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ถึงที่ ๒ และถึงที่ ๔ ไม่สามารถเปิดให้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ในช่วงฤดูทำนา เชิญท่าน สท.สมบัติ ครี
- นายสมบัติ แก้วหานาม (สท. เขต ๑) -เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมบัติ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอกระทู้ถามเรื่องคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ถึงที่ ๒ และถึงที่ ๔ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูทำนาในฤดูฝนทั้งช่วง ซึ่งเดิมคลองส่งน้ำถึงที่ ๒ เคยมีแต่ถูกถมไปในช่วงที่ทำถนนไปฝายศิริ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการดูแล แก้ไข และทำคลองส่งให้เกษตรกร จึงทำให้เกษตรกรไม่มีโอกาสได้ใช้น้ำจากถังนี้ ซึ่งในฤดูการเพาะปลูกข้าวช่วง มิ.ย. – ก.ค. เกษตรกรไม่ได้ใช้น้ำเลย จะใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่อยู่รอบ ๆ ถัง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร จากถังที่ ๒ มีประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ ไร่ โดยประมาณ กระผมจึงอยากจะเรียนถามทางคณะผู้บริหารว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยหลักในการทำนา ผมเลยอยากเสนอให้ทำคลองส่งน้ำที่ถาวร โดยการทำคลองฉาบปูน หรือวางท่อตามแนวถนน เพื่อจะได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างถาวร นี่เป็นข้อมูลของถังที่ ๒ เพราะคลองส่งน้ำเดิมถูกถมไป ส่วนคลองส่งน้ำถึงที่ ๔ ซึ่งมีคลองส่งน้ำเดิมอยู่แล้วแต่เป็นคลองดิน ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านผือได้นำรถแบ็คโฮไปทำไว้เป็นคลองดินซึ่งไม่คงทน ถาวรทางไปวัดป่าป่าไผ่ ซึ่งการจะใช้น้ำแต่ละที่เกษตรกรต้องทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ถาง

นายสมบัตร์ แก้วทานาม
(สท. เขต ๑) (ต่อ)

หญ้าทำความสะอาดคลอง น้ำถึงจะไปได้ ตรงนี้ก็ควรจะขยายเป็นคลองฉาบปูนหรือคลองใส่ไก่ก็ได้ เพราะว่าเวลาใช้น้ำจะได้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น นี่คือส่วนของคลองส่งน้ำถึงที่ ๔ ส่วนคลองส่งน้ำถึงที่ ๓ บ้านโนนฆ้องก็ควรจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากกว่านี้ เพราะคลองส่งน้ำควรจะขยายให้ได้ ๓๐๐-๔๐๐ เมตร จากจุดเปิด แต่ตอนนี้ขยายได้แค่ ๕๐-๖๐ เมตร จึงอยากจะนำเรียนคณะผู้บริหารผ่านสภาฯให้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องในพื้นที่ ที่ได้รับปัญหาจากคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูกาลทำนา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขให้พี่น้องได้รับประโยชน์สูงสุด ถ้าเทียบไปแล้วพี่น้องทางโซนหนองผือ หนองแสง คลองส่งน้ำจะเป็นคลองใส่ไก่ หรือคลองฉาบปูน พอมาโซนโพธิ์ตาก คลองส่งน้ำ ฉาบปูนแทบจะไม่มีเลย ส่วนมากจะเป็นคลองดิน เราก็ควรที่จะขยายเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำตามที่สมควรจะเป็นตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้แถลงต่อสภาฯที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลบ้านผือ ปรับปรุงและขยายคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง ซึ่งงบประมาณเราปีละ สี่สิบล้านกว่าล้าน รวมสี่ปีก็เกือบร้อยห้าสิบล้าน ก็หวังว่างบประมาณตรงนี้จะถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง จึงอยากฝากไว้นะครับ เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเขต ๑ จริง ครับ

นายสุรชัย พลทะอินทร์
(นายกเทศมนตรี)

-เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เรื่องกระทู้ถามของท่าน สท.สมบัตร์ จากปัญหาเรื่องคลองส่งน้ำผมต้องเรียนมาอย่างนี้ครับ สำหรับถึง ๒ เดิมมีคลองอยู่แล้วแต่ทางผู้นำได้นำดินมาถมเพื่อที่จะทำการขยายถนน แต่ถ้าจะทำการแก้ไขเพราะอยากได้คลองส่งน้ำ เราก็มีวิธีคือ ๑ หากจะทำการขยายคลองตามเส้นทางเดิมก็จะเสียถนน จะทำให้ถนนแคบเหมือนเดิม หรือ ๒. จะทำการขยายไปในที่นาของพี่น้องที่อยู่ตามเส้นทางนั้น โดยพี่น้องต้องสละที่นาของตนเองว่าจะอุทิศให้เพื่อจะมาเป็นคลองส่งน้ำใหม่ ไม่ใช่เราอยากจะทำก็ทำได้เลย ต้องให้ช่างลงพื้นที่ดูว่าจะเอาความกว้างเท่าไร ยาวเท่าไร แล้วก็มาตั้งงบประมาณดำเนินการซึ่งการตั้งงบประมาณนั้นงบเหล่านี้เป็นงบลงทุนที่ต้องให้ฝ่ายสภาฯ เป็นคนอนุมัติซึ่งการตั้งงบประมาณในปีนั้นคงไม่ทัน สำหรับเรื่องนโยบายของนายกนั้น ก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน คือ ๑. สภาพพื้นที่พร้อมหรือไม่ ๒. งบประมาณที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งท่าน สท. แจ้งว่ามีงบประมาณปีละ ๓๗ ล้าน ซึ่งงบเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะนำมาใช้ได้ทั้งหมด เพราะประกอบด้วยเงินเดือน ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำคืองบดำเนินงานของเทศบาลทั้งหมด ซึ่งปีที่แล้วมีงบที่ใช้ได้จริงสำหรับการพัฒนาหรือโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตกลงกันทำถนน คสล. วางท่อระบายน้ำ และซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพราะฉะนั้นหากต้องการที่จะทำการขยายคลองส่งน้ำก็ต้องตกลงกันโดยต้องผ่านสภาฯ ว่าเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้จะทำคลองก็ต้องทำคลองอย่างเดียวไปเลย ไม่ต้องทำถนน ไม่ต้องวางท่อ แล้วสภาฯจะอนุมัติใหม่ ก็อยากให้เห็นใจตรงกัน เวลาพี่น้องถามว่าจะทำใหม่ ขอตอบว่าจะทำแต่งบประมาณเรามีขีดจำกัด นอกจากว่าที่ผมได้รับข้อมูลจากท่าน สท.สมบัตร์ ผมก็จะกลับไปคิดหาแหล่งงบประมาณจากส่วนอื่นมาเพิ่มได้ไหม ต้องไปดูงบประมาณก็ว่ามีหน่วยงานไหนที่สามารถอุดหนุนให้เราได้ในเรื่องการทำคลองส่งน้ำใหม่ ถ้ามีผมก็จะให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจระยะทาง และงบประมาณว่าเราต้องใช้งบประมาณเท่าไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่เราต้องพร้อมด้วย นี่คือในส่วนของถึง ๒ และผมต้องขออนุญาตท่าน สท.สมบัตร์ ได้ช่วยคุยกับชาวบ้านว่าจะอุทิศตลอดแนวได้ไหม ถ้าได้ วิธีที่ ๑ ผมก็จะใช้แบ็คโฮของเราไปทำก่อน ๒. ถ้าเราจะทำข้างถนนก็ได้คลองนิดเดียว แต่ถนนเราก็จะแคบ และการเดินทางก็ไม่สะดวก ๓. หากจะให้เป็นเป็นคลองใส่ไก่ ก็ต้องได้รับความยินยอมจากสภาฯว่าจะยอมอนุมัติงบสี่แสนห้าแสนไปทำการขยายคลองใหม่ ถ้าอนุมัติผมก็สามารถดำเนินการให้ได้ เพราะอันไหนถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องผมก็จะทำทุกอย่างภายใต้งบประมาณที่มี และถึง ๔ ที่มีปัญหาทุกปี ปีที่แล้วเกิดจากที่น้องขอมาว่าอยากได้คลองส่งน้ำไปทางหน้าวัดป่า เราก็ไปดำเนินการและน้ำก็ไหลผ่านได้ปกติ แต่ที่ไม่มีการขยายต่อเนื่องจากเจ้าของที่ไม่ยินยอม ถ้าใครเจรจาได้ก็เจรจา เราจะได้หน้าแบ็คโฮไปทำ เพราะถ้าทำนิด ๆ หน่อย ๆ เราดำเนินการให้ได้เลย และสำหรับถึง ๓ ที่ถามว่าทำไมไม่ขยายก็อยากจะถามว่าจะให้ขยายตรงไหน ไปยังไหน ต้อง

นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี) (ต่อ)	เข้าใจว่าศักยภาพในการสุบกรมชลประทานเขาได้คำนวณมาแล้วว่าจะสูบได้ถึงไหน ระยะทางเท่าไร ถ้าเราจะขยายจริง ๆ ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมว่าจะขยายได้เท่าไร จุดไหนบ้าง ถ้าได้ ชาวบ้านยอมไหมงบประมาณมีไหม มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเพราะหากจะนำที่มาเป็นคลองแล้วที่ตรงนั้นก็จะเป็นทางของน้ำไหลผ่าน เจ้าของที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ตรงนั้นเลย อันนี้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจ ส่วนผมก็จะรับไว้พิจารณา ส่วนจะทำเป็นคลองเปิดหรือคลองปิดและคลองที่ชำรุดเสียหาย ผมจะให้ทาง ผอ.กองช่างและทีมกองช่างประสานท่านดำเนินการวางแผนแบบแปลนเพื่อจะได้นำเสนอขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานที่เขามีศักยภาพ หากใครมีหน่วยงานที่จะประสานหรือช่วยผลักดัน ผมก็ยินดีเพราะผมไม่เลือกกว่าอยู่ฝ่ายไหน หากสามารถช่วยเหลือพี่น้องได้ผมยินดีขอให้ประโยชน์สูงสุดเกิดแก่พี่น้องของเราครับ
นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกฯ)	-เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผมเคยประสานกรมชลประทานเหมือนกัน สำหรับเงื่อนไขที่ต้องทำหรือต้องมี คือแบบแปลน คือต้องจัดทำรูปแบบ รายละเอียดให้เรียบร้อย หากเป็นที่ส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมก่อน ไม่ใช่งบประมาณจะมาแล้วเจ้าของที่ยังไม่ยินยอม ก็จะทำให้เราเสียโอกาสในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ และรายชื่อผู้ได้รับประโยชน์
นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)	-ครับ ถ้าหากเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ก็อาจขอสภาฯจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ ถ้าจำเป็นจริง ๆ ก็ฝากทางคณะผู้บริหารลองสำรวจและเสนอต่อสภาฯดู
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการ สภาฯ)	เรื่องอื่น ๆ -เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ ขอแจ้งเรื่องพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเปิดโครงการเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณบึงหนองผือ หมู่ที่ ๖ โดยเทศบาลขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว และก่อนถึงวันจัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่เทศบาลก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่ สมาชิกท่านใดไม่ติดภารกิจก็อยากให้มาด้วยกัน โดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่ครับ
นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ (สท. เขต ๒)	-เรียนประธานสภาฯ ดิฉัน นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เนื่องจากมีพี่น้องสอบถามเรื่องออมวันละบาทมาว่าสามารถที่จะดำเนินการไปต่อได้จริงไหม หรือมีวิธีไหนที่จะทำให้เกิดความมั่นคงกว่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องที่เป็นสมาชิก ค่ะ
นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)	-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ สำหรับเรื่องกองทุนออมวันละบาทก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ผมก็ได้นำเรียนไปในที่ประชุมแล้วว่าให้สมาชิกกลุ่มสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มก่อนเพื่อให้พี่น้องเชื่อมั่นเพื่อที่จะได้หาสมาชิกเข้ากลุ่มให้มากกว่าเดิม
นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)	-เรียนประธานสภาฯ กระผมนายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเรียนติดตามเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์นาแปลงใหญ่ ที่เทศบาลว่าจะดำเนินการได้ดำเนินการแล้วหรือยังเพราะเจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ให้แล้ว
นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)	-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ สำหรับเรื่องนี้ทางเทศบาลยังไม่ได้ดำเนินการเพราะเห็นว่าทางกลุ่มยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่ จึงอยากให้ตกลงกัน

- นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)(ต่อ) ก่อน ส่วนเรื่องที่ดินที่อุทิศให้ นั้น ก็ขอให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานมาทางเทศบาล แล้วเทศบาลจะทำหนังสือประสานที่ดินเพื่อขอร่างวัดและจะได้โอนเป็นที่สาธารณะประโยชน์ให้เรียบร้อย
- นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกฯ) -เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ เนื่องจากใกล้ถึงปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ แล้ว หากมีโครงการที่จะรับจาก อบจ.ขอนแก่น ให้รับเสนอโครงการก่อน ๑๕ สิงหาคม นี้
- นายรังสรร วิลินไพโร (สท. เขต ๒) -เรียนประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพโร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เนื่องจากปีที่แล้วมีพื้นที่ว่างได้ส่งโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ๒ หรือ ๓ เฟส ไป ตอนนีเห็นเรื่องเงียบ ไม่ทราบเป็นอย่างไรบ้างครับพอดีมีพื้นที่ว่างถามา จะได้แจ้งให้เข้าใจ
- นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกฯ) -เรียนประธานสภาฯ กระผม นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ เรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ได้เสนอไปนั้น เนื่องจากว่าหัวหน้าที่รับเรื่องได้ย้ายไปประจำที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จะกลับมาสานต่อก็คงประมาณเดือนตุลาคม สรุปคงจะได้ดำเนินการในช่วงงบประมาณ ปี ๒๕๖๖
- นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) - มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ได้ใช้เวลาเหมาะสมแล้ว สำหรับการประชุมสมัยนี้ หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องด่วนก็ให้เสนอมาเรื่องมาได้ที่ฝ่ายเลขานุการ ประชุมครั้งต่อไปเป็นสมัยที่สามช่วงเดือนสิงหาคม สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....

(นางพนมพร จันทะนาม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายรังสรรค์ วิลินไพร)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติร์ แก้วหานาม)

กรรมการ

วันที่

รับรองถูกต้อง

(นายประสพ โสตา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....